

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), trong chuyến công tác tại Pháp, chiều ngày 19/5, đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài của Người ở công viên Montreuil (Pháp). Dư lễ dâng hoa tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên đoàn công tác.

Tượng đài Bác Hồ được người dân thành phố Montreuil đặt trong công viên Montreuil từ năm 2005 nhằm thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ của nhân dân thành phố với Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết tâm xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

MINH HƯƠNG

HỘI THẢO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua hội thảo nhằm phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc chủ động tham gia chương trình chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Hội, hỗ trợ phụ nữ tích cực tham gia chuyển đổi số.

ĐÔNG HƯNG, HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

tụng, niệm hương kính mừng Phật đản, tắm Phật, cầu cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Nhân dịp này, Đại đức Thích Bảo Minh, trụ trì chùa Hoa Long trao tặng 10 triệu đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" xã Minh Phú.

\* Sáng ngày 19/5, tại chùa Phúc Lâm, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hưng Hà tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568, dương lịch 2024.

Tại buổi lễ, các tăng ni, Phật tử đã được nghe thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam, trong đó nêu bật ý nghĩa của mùa Phật đản nhằm tưởng nhớ và tri ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời kêu gọi các Phật tử thực hành những lời dạy của Đức Phật tinh hóa tâm thức, phát huy tinh thần "hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuyên dương học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023 - 2024



Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao thư khen, chúc mừng em Vũ Anh Duy và giáo viên Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tuyên dương học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 và tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2024 - 2025.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 394 thí sinh đạt giải, trong đó có 31 giải nhất, 189 giải nhì, 112 giải ba và 162 giải khuyến khích. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến đầu tư cho công tác phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi nên nhiều địa phương đạt kết quả cao như: Thành phố Thái Bình có 59 giải, trong đó có 9 giải nhất; huyện Thái Thụy có 65 giải, trong đó có 7 giải nhất.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy khen cho 31 học sinh đạt giải nhất kỳ thi và trao thư khen cho em Vũ Anh Duy, học sinh lớp 11 Lý, Trường THPT Chuyên Thái Bình đã xuất sắc trở thành đại diện của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2024 từ tháng 7 tới đây.

Từ năm học 2024 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT chuyên với 15 lớp chuyên gồm: 2 lớp Toán, 1 lớp Tin, 1 lớp Lý, 1 lớp Hóa, 1 lớp Sinh, 2 lớp Văn, 1 lớp Sử, 1 lớp Địa, 2 lớp tiếng Anh, 1 lớp tiếng Pháp, 1 lớp tiếng Trung và 1 lớp tiếng Hàn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học tới đây sẽ không tổ chức tuyển sinh lớp chuyên trong trường chuyên. Với xu thế hội nhập hiện nay, việc mở rộng các lớp chuyên ngoại ngữ khác là rất cần thiết và mở rộng được nhiều cơ hội khởi nghiệp, cơ hội việc làm và đặc biệt là cơ hội du học cho các em học sinh. Tại buổi tư vấn, các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên Thái Bình đã giải đáp những băn khoăn, thắc mắc và động viên các em học sinh lớp 9 tập trung ôn tập thật tốt, cố gắng hết mình để thi đỗ vào Trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

DẶNG ANH

RA QUÂN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Giang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Tỉnh đoàn ra mắt các đội hình tình nguyện và nhận cờ lệnh trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

vi cuộc sống cộng đồng, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn tặng 5 công trình "Nhà vệ sinh cho em", hỗ trợ 1 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên

khởi nghiệp cho Tỉnh đoàn Thái Bình; Thành đoàn Hà Nội trao tặng 30 suất học bổng, 30 xe đạp, 50 túi an sinh, 1 công trình thanh niên "Ngôi nhà tình nghĩa" cho Tỉnh đoàn Thái Bình; Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao biển tặng công trình thanh niên "Tháp sáng đường quê" cho Tỉnh đoàn Thái Bình; Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp trao tặng 1 tivi, 40 suất quà an sinh, 100 bản đồ Việt Nam và

CÔNG TY TÂN ĐỆ Báo công dâng Bác và tình nguyện làm đẹp cảnh quan Đền thờ Bác Hồ

Đúng dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng ngày 19/5, Công ty Tân Đệ tổ chức lễ báo công dâng Bác và tình nguyện làm đẹp cảnh quan khuôn viên Đền thờ Bác Hồ, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể lãnh đạo, đại

diện người lao động, các cháu học sinh giỏi là con em người lao động Công ty Tân Đệ đã thành kính tưởng nhớ công ơn của Người và tự hào báo cáo những thành tích nổi bật của Công ty. Trong nhiều năm qua, Công ty Tân Đệ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, liên tục đổi mới, phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 16.000 lao động. Đời sống vật

chất và tinh thần của người lao động không ngừng được nâng lên.

Nhân dịp này, các đoàn viên, thanh niên và con em người lao động Công ty Tân Đệ tình nguyện làm đẹp khuôn viên Đền thờ Bác Hồ và khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân, du khách khi đến tham quan. Đây cũng là hoạt động thiết thực giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần sống có trách nhiệm với cộng đồng.

KHẮC QUẢN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ Tổ chức "Bữa cơm công đoàn" cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình phối hợp với Công đoàn Xi nghiệp May Thái Hà vừa tổ chức "Bữa cơm công đoàn" cho đoàn viên, người lao động.

Gần 400 đoàn viên, người lao động Xi nghiệp May Thái Hà được thưởng thức bữa cơm công đoàn có nhiều món ăn

ngon, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi suất ăn trị giá 68.000 đồng, tặng 50.000 đồng/suất so với bữa ăn ca hàng ngày.

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân người lao động của tổ chức công đoàn, góp phần nâng cao sức khỏe, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm

lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Xi nghiệp May Thái Hà.

THU HOÀI

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH Phát động tháng công nhân năm 2024

Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2024.

Với phương châm "hướng về đoàn viên, người lao động", tháng công nhân năm nay, Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp

luật về an toàn giao thông; tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn chủ động phối hợp với ban lãnh đạo Công ty tăng cường các biện pháp bảo

đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động.

Tại lễ phát động, Công đoàn ngành công thương trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình tổ chức hội thi văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn cho đoàn viên, người lao động.

THU TRANG

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Xử phạt hành chính nhóm người tụ tập chụp ảnh trên đường giao thông

Chiều ngày 18/5, UBND thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tụ tập đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông.

Trước đó, ngày 17/5, trên mạng xã hội facebook và một số trang thông tin điện tử đăng tải bài viết phản ánh một nhóm người tập yoga có hành vi nằm, ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Qua công tác nắm tình hình, UBND thị trấn Kiến Xương xác nhận: Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17/5, có 17 người là công dân trên địa bàn đã hẹn nhau khu vực ngã ba đường Trần Hưng



Hình ảnh nhóm người vi phạm trật tự an toàn giao thông ghi nhận tại thị trấn Kiến Xương.

Đạo giao với đường Nguyễn Công Thu thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương để

tạo các thế yoga (nằm, ngồi trên đường giao thông) để chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng.

một số nguồn lực được huy động để thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại Thái Bình gần 5 tỷ đồng. Sau lễ ra quân, các đại biểu, các đội hình tình nguyện và đoàn viên, thanh niên đã triển khai các hoạt động: tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, khánh thành nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cụ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, dạy bơi cho thiếu nhi tại thành phố Thái Bình và các huyện Vũ Thư, Tiền Hải.



Khám bệnh cho trẻ em tại xã Đông Thanh (Vũ Thư).

Gần 2.500 trẻ em được khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh

Tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Viettel Thái Bình phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam), Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi tại các địa phương trong tỉnh để phát hiện bệnh tim bẩm sinh.

Trong 2 ngày 18 - 19/5, gần 2.500 trẻ em tại các địa phương trong tỉnh được các bác sĩ chuyên khoa tim mạch của Bệnh viện E tổ chức tư vấn, khám sàng lọc, siêu âm tim để phát hiện các dấu hiệu liên quan đến bệnh tim.

Sau khi khám sàng lọc, trường hợp phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn cần phải can thiệp hoặc phẫu thuật sẽ được Viettel Thái Bình hướng dẫn hoàn thiện thủ tục xin tài trợ phẫu thuật miễn phí.

Được biết, chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em được tổ chức lần 2 tại Thái Bình. Trước đó, năm 2017 Viettel Thái Bình đã phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương khám sàng lọc cho trên 2.500 trẻ. Trong hơn 15 năm qua, Viettel Thái Bình đã tiếp nhận hỗ trợ xác minh và gửi lên tuyến trên phẫu thuật thành công cho 182 cháu.

Thông qua chương trình giúp phát hiện kịp thời các trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh, từ đó tư vấn, điều trị và hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có trái tim khỏe mạnh và tương lai tươi sáng.

NGUYỄN CƯỜNG - QUANG PHÚ (Sinh viên kiến tập)

ĐOÀN HÙNG Hơn 500 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Sáng ngày 19/5, Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà phối hợp với Câu lạc bộ bác sĩ và những người bạn (Hà Nội) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã Đoàn Hùng.

Hơn 500 người là đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn xã Đoàn Hùng đã được các y bác sĩ khám tổng quát, siêu âm, điện tim, sàng lọc các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mắt... và tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh thường gặp. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc

sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đối với những trường hợp bệnh lý bất thường, các y bác sĩ đã tư vấn chuyển lên tuyến trên để kiểm tra và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ bác sĩ và những người bạn còn cấp thuốc miễn phí cho người dân đến khám bệnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

BẢO AN

Điều 11. Xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ

1. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người được chở trên xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô (dù).

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông;

b) Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy;

c) Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng ô (dù);

d) Người được chở trên xe đạp, xe đạp máy bấm, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh.

MINH PHỤC